

# Còn Đó Hoàng Lan



Phạm Chính Đông  
Vancouver, Canada, 11/2019

Thiết Tha

Với chút nắng một ngày cuối năm nghe mùa thu vừa đến tạ tử. Trên vai  
Có chút gió lùa vào tóc xanh, em chợt nghe lạnh buốt lòng mềm. Mây trên  
em giọt sương lóng lánh rớt xuống tương tư dưới ánh sao đêm mịn mờ. Người đến dưới bóng nhân  
kia nghìn năm thao thức tóc đỏ thối bay những giấc mơ say vừa phai. Còn thấy thấp thoáng đâu  
gian từng ngày cô đơn lên tiếng. Về tìm nhau những dấu chân còn in dấu tình thơ.  
đây nụ hoàng lan đêm bối rối. Chờ bờ môi thăm.. .. .  
Có chút gió lùa vào tóc...  
.. .. . thiết trao người giây phút thế thôi. Có những nỗi niềm buồn vui ai  
biết từng giọt mưa đêm ướt đẫm trinh nguyên. Tôi xin một trời yêu đương thơm hương mới lớn ngày  
ngô. Một thời lao xao cỏ lá yêu nhau tìm nhau. Dòng nước mắt đã lau khô rồi. Lời kinh cuối đã chia cho  
người. Để rồi người mang theo tình nhớ xa xôi. Còn đó trong tôi một tà áo trắng tinh khôi mùa ái  
ân. Nắng sẽ tắt chiều tàn cuối sân em ngồi đây nhìn xuống phận mình. Nhưng em  
ơi làm sao em biết có những đam mê phút chốc tan như bụi mờ. Từ đó mỗi bước phiêu  
du một đời chưa nguôi tiếc nuối. Nụ hoàng lan cho nhau đêm nào lưu luyến đã xa.

# Sheet Còn đó hoàng lan, file .PDF

"Với chút nắng một ngày cuối năm nghe mùa thu vừa đến tạ từ"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Còn đó hoàng lan của tác giả Phạm Chinh Đông đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Còn đó hoàng lan
- Tác giả: Phạm Chinh Đông
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/1275-con-do-hoang-lan>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](https://ivoicesoft.com)